



ที่ ศธ 04114 / ว ๒59

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000

๒3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน Brain Based Learning ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการส่งบุคลากรเข้าอบรม / แบบตอบรับความต้องการเข้ารับอบรม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมอง Brain Based Learning: BBL ตามแนวคิดมอนเตสซอรีใน
ระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียนตามสนใจตามธรรมชาติให้เต็มตามศักยภาพอย่างสมดุลทุกด้าน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงเห็นสมควรให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือ
ขนาดกลางที่มีครูผู้สอนตามรายละเอียดการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งแบบรับความต้องการ
เข้ารับอบรม ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เพื่อรวบรวมส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป อนึ่งในการอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างการปิดภาคเรียน
ระหว่างเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2559 ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 10 วัน โดยใช้งบประมาณจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร 042 611 532 ต่อ 224

โทรสาร 042 613 040

รายละเอียดการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

๑. บุคลากรที่เข้ารับการอบรมที่เป็นศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปี และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรีให้โรงเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งจะเป็นวิทยากรขยายผลให้เขตพื้นที่ได้

๒. ครูผู้สอนในห้องเรียนปฐมวัยควรเป็นห้องเรียนคละอายุผู้เรียน (๑.๑ และ ๑.๒ เรียนอยู่ห้องเดียวกัน) หรือหลังจากการอบรม ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว สามารถจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเทสซอรีที่เป็นห้องเรียนคละอายุได้ และไม่ควรร้ายโรงเรียนภายใน ๓ ปี

๓. ส่งรายชื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญ นิรมล ตูจินดา สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ ภายในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่อยู่ สำนักบริหารงานการศึกษาภาคบังคับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคารสามมัย ๔๔ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือ e-mail tojinda.obec@hotmail.com และ Punsu_md@hotmail.com

๔. สถานที่จัดอบรมทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ระยะเวลาในการอบรม ๑๐ วัน ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมมอนเทสซอรีของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณในการจัดการอบรม
